



สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ (22ต.ค.59)	<p><b>รัชกาลที่๙เสด็จสวรรคต</b></p> <p><b>พสกนิกรแสดงความอาลัย</b></p> <p>-เสนอข่าว พสกนิกรเรือนแสนหลั่งไหลทั่วสารทิศร่วมเข้าเฝ้าฯ กราบแสดงความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ไม่หวั่นแม้สภาพอากาศร้อนต่อแถวรอยาวร่วม 3 กม. โดยรอบสนามหลวง</p> <p>นายกรัฐมนตรีมอบหมาย กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์หนังสือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส และหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ คาดว่าจะแล้วเสร็จสัปดาห์หน้า จากนั้นจะแจกจ่ายประชาชนที่ท้องสนามหลวง จำนวน 2 ล้านเล่ม</p> <p>-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ได้มอบหมายงานเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพ โดยเฉพาะที่จะปิดการจราจรบนหน้าพระลาน กำแพงพระบรมมหาราชวัง เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี คาดว่าจะมีประชาชนไม่ต่ำกว่า 1-2 แสนคนเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>-นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อุตรธานี นำผู้แทนโรงพยาบาลในจังหวัด ร่วมกันยื่นสงบนึ่งเป็นเวลา 9 นาที เพื่อน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ</p>
นสพ.ทุกฉบับ (23 ต.ค.59)	<p>-เสนอข่าว ประชาชนประมาณ 3 แสนคน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีคุณพลอยไพลิน เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมขับร้องด้วย ซึ่งทีมงานของ ม.จ.ชาติเฉลิม ยุคล จะจัดทำเป็นภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ และสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ต่อไป โดยในจังหวัดต่างๆ มีการจัดกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันที่สนามหลวง และจัดบริการย้อมเสื้อผ้าดำให้กับประชาชน</p> <p>-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ในช่วงวันหยุด 22-24 ต.ค.นี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังจำนวนมาก ได้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมรองรับทุกด้านตามคำสั่งการนายกฯ โดยประชาชนควรใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หากต้องการทราบข้อมูลการจราจรให้โทรสายด่วน 1197 ศูนย์ให้บริการข้อมูลจราจร สตช.</p> <p>สำหรับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไม่ให้นำออกจากสถานที่เดิมโดยเด็ดขาดจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาล หากมีข้อสงสัย ขอให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยราชการต่างๆ หรือโทร.สายด่วน 1111 ส่วนถ้อยคำใต้พระบรมฉายาลักษณ์เดิม เช่น ทรงพระเจริญ หรือ ที่มาโยโก โทตุ มหาราชา ให้เปลี่ยนให้เหมาะสม และหากจะเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ หรือติดผ้าดำขาวแสดงความไว้อาลัย ต้องนำพระบรมฉายาลักษณ์เดิมออกและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ใหม่ทันที</p>
นสพ.ทุกฉบับ (24 ต.ค.59)	<p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวัง ประกาศเลื่อนการเข้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จากเดิมวันที่ 28 ต.ค. 59 เป็นวันที่ 29 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น. ด้าน มหาดไทยจัดทำแผนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกจังหวัด 2.5 แสนคนเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพ โดยกำหนดจำนวนคนวันละ 5 จังหวัด จังหวัดละ 600 คน รวมวันละ 3,000 คน เป็นเวลา 79 วัน และกำหนดวันละ 6 จังหวัด จังหวัดละ 600 คน รวมวันละ 3,600 คน เป็นเวลา 5 วัน รวม 84 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.- 20 ม.ค.60</p> <p>-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงเรื่องอาหารที่มีผู้นำไปบริจาค โดยเฉพาะอาหารสดอาจเน่าเสียเร็ว ขอให้หน่วยงานที่รับบริจาค หรือผู้มีจิตศรัทธา บริหารจัดการอาหารให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ที่เดินทางไปยังท้องสนามหลวง หากมีมากเกินความจำเป็น ให้ส่งไปแจกจ่ายยังสถานอื่นส่งต่างๆ ที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก และแนะนำให้เปลี่ยนไปบริจาคอาหารแห้ง อาหารของสำเร็จรูป อาหารขบเคี้ยว เสื้อผ้าสีดำ เสื้อกันฝน ผ้าพลาสติก ผ้าขาวม้า หากมีเหลือจากการแจกจ่าย ขอให้ส่งไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ</p>
นสพ.ทุกฉบับ	-เสนอข่าว พล.ต.ท.อำนาจ นิ้มมะโน รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับกองอำนวยการร่วมรักษาความ

สื่อ	ประเด็นข่าว
(25 ต.ค.59)	<p>สงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระราชวัง สำนักพระราชวัง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปมาตรการรักษาความปลอดภัย ว่า ในวันที่ 28 ต.ค.นี้ จะมีพระราชพิธีเสด็จสวรรคต 15 วัน จึงได้เลื่อนการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกไปเป็นวันที่ 29 ต.ค. ซึ่งพื้นที่พระบรมมหาราชวังรองรับจำนวนคนได้ 1 หมื่นคนต่อวัน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ให้ประชาชนเข้ามาแสดงความอาลัยจังหวัดละ 600 คน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย สามารถเดินทางมาเองและมารับบัตรคิวที่จัดทำโดยกทม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่บริเวณด้านหน้าศาลฎีกา ด้านสำนักพระราชวังแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.2559 เป็นต้นไป ไม่มีการลงนามแสดงความไว้อาลัย</p>
<p>พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรหมจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) มั่นใจว่าวันที่ 29 ต.ค.นี้ จะสามารถดูแลประชาชนที่จะมาลงนามแสดงความอาลัยภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ และขอชื่นชมการทำงานของแพทย์ พยาบาล ทหาร ส่วนเรื่องเด็กพลัดหลงและคนแก่มีโรคประจำตัว ได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเด็กทุกคนให้ผู้ปกครองเขียนชื่อไว้ป้องกันการพลัดหลง และให้คนแก่พกยาประจำตัวไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกการรักษาของแพทย์</p>	<p>พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรหมจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) มั่นใจว่าวันที่ 29 ต.ค.นี้ จะสามารถดูแลประชาชนที่จะมาลงนามแสดงความอาลัยภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ และขอชื่นชมการทำงานของแพทย์ พยาบาล ทหาร ส่วนเรื่องเด็กพลัดหลงและคนแก่มีโรคประจำตัว ได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเด็กทุกคนให้ผู้ปกครองเขียนชื่อไว้ป้องกันการพลัดหลง และให้คนแก่พกยาประจำตัวไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกการรักษาของแพทย์</p>
<p>บ้านเมือง มติชน บางกอกโพสต์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ (24 ต.ค.59) สยามรัฐ (25 ต.ค.59)</p>	<p>- นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้พสกนิกรจำนวนมากร่วมกิจกรรมในพิธีถวายความอาลัยแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณท้องสนามหลวง และรอบพระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีประชาชนและร้านค้าจำนวนมากจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ฟรี เนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าว ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย ประชาชนจึงมีความเสี่ยงเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินอาหารสูง ดังนั้นขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหารและน้ำดื่ม ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 10 เมนู ได้แก่ 1.ลาบ/ก้อย 2.ยำกุ้งเต้น 3.ยำหอยแครง/ยำทะเล 4.ข้าวผัดโรยเนื้อปู 5.อาหารหรือขนมที่มีส่วนผสมของกะทิสด 6.ขนมจีน 7.ข้าวมันไก่ 8.ส้มตำ 9.สลัดผัก และ 10.น้ำแข็งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ควรรับประทานเฉพาะที่ปรุงสุกใหม่ สำหรับอาหารทะเลขอให้ปรุงสุก หลีกเลี่ยงการปรุงโดยวิธีลวกหรือพลาสุกๆ ดิบๆ ส่วนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หมู ไก่ และไข่ ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้ง ไม่รับประทานแบบสุกๆ ดิบๆ อาหารถุง อาหารกล่อง ควรแยกกับข้าวออกจากข้าว และควรรับประทานภายใน 2-4 ชั่วโมงหลังจากปรุงเสร็จ หากมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรรับประทานเด็ดขาด</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (22ต.ค.59)</p>	<p>- เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. ขอให้ประชาชนระวังเรื่องการกินอาหาร หากมีโรคประจำตัวให้พกยาติดตัว ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ล้างมือบ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ห้องน้ำ เพื่อป้องกันการป่วยอุจจาระร่วง</p>
<p>หน่วยปฐมพยาบาล</p>	<p>หน่วยปฐมพยาบาล</p>
<p>ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ มติชน ศูนย์ข่าวแปซิฟิก (25 ต.ค.59)</p>	<p>- เสนอข่าว ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และกทม. รายงานผลการปฏิบัติการด้านการแพทย์ ว่า มีผู้รับบริการวันที่ 22-23 ตุลาคม ทั้งสิ้น 92,464 คน แบ่งเป็น วันที่ 22 ตุลาคม บริการ 34,575 ราย ส่วนวันที่ 23 ตุลาคม มีผู้รับบริการ 57,889 ราย แยกเป็น 1.ด้านร่างกาย มีผู้รับบริการ 57,336 คน ประกอบด้วย ให้บริการตามอาการ เป็นลม ตะคริว อุบัติเหตุ ปฐมพยาบาลแจกยาตาม/แอมโมเนีย 41,404 คน ทำแผล 563 คน ขอยา 9,761 คน ตรวจโรคและรักษา 3,381 คน และนำส่งโรงพยาบาล 16 คน 2.ด้านสุขภาพจิตใจ มีผู้เข้ารับบริการ 533 คน ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมหน่วยแพทย์ พยาบาล บุคลากร ครอบคลุมพื้นที่สนามหลวง มีหน่วยกู้ชีพขั้นสูง หน่วยกู้ชีพพื้นฐาน หน่วยปฐมพยาบาล รพ.สนาม หน่วยเปล อาสาสมัครเดินเท้า รวมทั้งเตรียมความพร้อมระบบกู้ชีพทางน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าควบคุมกำกับมาตรการความปลอดภัย พร้อมเตรียมเรือกู้ชีพครอบคลุมท่าสาทร ท่าช้าง ท่าพระจันทร์ ท่าวังหลัง ท่าศิริราช ขอให้ประชาชนเตรียมของใช้ส่วนตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง เช่น ร่ม เสื้อกันฝน ยารักษาโรคประจำตัว พักผ่อนให้เพียงพอ สวมใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างสบาย รองเท้าที่สวมใส่สบาย มีเพื่อนร่วมทางมาด้วย สำหรับเด็ก ขอให้เขียนชื่อพ่อแม่ เบอร์โทร.ติดต่อใส่กระเป๋าเด็กไว้ หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ หรือรับบริการจากหน่วยแพทย์สนามและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ฟรี หากมีข้อสงสัย ขอความช่วยเหลือ ติดต่อสายด่วนกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 สายด่วนเจ้าหน้าที่ 1199 และ ศปภ.คค. 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>มติชน (24 ต.ค.59)</p>	<p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ร่วมกับ กทม. ภาควิชาเวชศาสตร์จากภาครัฐ เอกชน และองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ จัดบริการทางการแพทย์ทั้งภาวะปกติและกรณีเหตุวิกฤตทางการแพทย์ดูแลประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ได้เพิ่มกำลังเปลสนามและเจ้าหน้าที่เดินเท้าจากกรมแพทย์ทหารบก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักอนามัย กทม. และมูลนิธิ เสริมกำลังหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ส่วนจุดบริการปฐมพยาบาลยังคงไว้ 12 จุด และเพิ่มจำนวนทีมและบุคลากรในทุกจุด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น ASTVผู้จัดการออนไลน์ (24 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ที่มีกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บริเวณท้องสนามหลวง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และการสาธารณสุข ให้การดูแลประชาชน 34,575 คน ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาล 52 คน ด้วยอาการไข้สูง อุบัติเหตุ ปวดท้อง อาเจียน หน้ามืด แน่นหน้าอก ทีมช่วยเหลือเยียวจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCATT) ให้บริการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ ให้คำปรึกษา รักษาด้วยยา 272 คน ส่วนใหญ่อาการดีขึ้น และเนื่องจากช่วงนี้อาจมีฝนตกบริเวณท้องสนามหลวง ขอให้ประชาชนเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนออกเดินทาง หมั่นดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง เน้นการรับประทานที่ปรุงสุกใหม่และสะอาด โดยหากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ หรือรับบริการจากหน่วยแพทย์สนามและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริเวณที่จัดกิจกรรม</p>
<p>ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ,มติชน,เดลินิวส์ (23ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ร่วมกับ กทม. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ เตรียมพร้อมในการบริการทางการแพทย์ดูแลประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพฯ ทั้งทางน้ำและทางบก โดยทางน้ำ กรมเจ้าท่าคอยดูแลความปลอดภัย และเพิ่มบริการหน่วยแพทย์กู้ชีพทางน้ำ ขอความร่วมมือประชาชนใช้ความระมัดระวังในการโดยสารเรือ อย่าลงเรือเกินจำนวนที่รับน้ำหนักได้ ส่วนบริการทางบก จะเพิ่มบุคลากรที่หน่วยบริการการแพทย์ 12 จุด บริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์ สนามหลวงฝั่งเชิงสะพานปั้นเกล้า บริเวณกองอำนวยการกม. ฝั่งพระบรมมหาราชวังฝั่งศาลฎีกา ตรงข้ามวัดมหาธาตุฯ ประตูวิเศษชัยศรี ท่าช้าง ช้างกระทรงกลาโหม ศาลหลักเมือง ศาลาสหทัยสมาคม และโรงพยาบาลสนามกองทัพบก และเพิ่มกำลังเปเลสนามและเจ้าหน้าที่เดินเท้า จากกรมแพทย์ทหารบก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานมัย กทม. และมูลนิธิฯ เสริมกำลังหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่</p>
<p>มติชน (23ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอว่า สพล.ได้จัดทีมประสานและสนับสนุนทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยมีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินจากหลากหลายองค์กร อาทิ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู สมาคมอยุธยาธรรมใจ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ชลบุรี มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร เครือข่ายอาสาสมัครพยาบาล มูลนิธิสยามนันทบุรี มูลนิธิสุข 31 นครราชสีมา เป็นต้น ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์จากหลากหลายสังกัด และได้นำรถสื่อสารและประสานงาน ประจำที่บริเวณท้องสนามหลวง นอกจากนี้ ยังจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร พร้อมชุดปฐมพยาบาลเดินเท้าสำรวจผู้เจ็บป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชี่การเมือง (24 ต.ค.59)</p>	<p>-กล่าวว่า แม้จะทำงานหามรุ่ง หามค่ำ จัดบริการสาธารณสุขเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลสุขภาพของประชาชนที่มาแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ยังมีข่าวลือออกมาว่ากระทรวงสาธารณสุขยังทำงานไม่มีประสิทธิภาพมากนัก แต่ไม่ได้ทำให้ นพ.ธีรพล โด่พันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ หมดกำลังใจแต่อย่างใด และยังคงบอกว่า "เพราะแม้แต่ทำงานเลยลืมนึกถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์ไปเลย" นับเป็นการ "ปิดทองหลังพระ" ที่ทำให้ประเทศไทยสวยงามแบบองค์รวม สานต่อพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ล่าสุด ศูนย์ปฏิบัติการร่วมทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ได้จัดบริการหน่วยแพทย์สนามถึง 12 จุด ครอบคลุมทั้งพื้นที่สนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง</p> <p>ถึงจะอ่อนการประชาสัมพันธ์ แต่ไม่เคยทิ้งประชาชนไปไหนทั้งยามฝนตก แดดออก เชื่อว่าคนไทยรับรู้และซาบซึ้งในน้ำใจของบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร มูลนิธิต่าง ๆ รวมถึงจิตอาสาทุกคนเป็นอย่างมากที่ดูแลกันทั้งร่างกายและจิตใจ</p> <p><b>ทำดีเพื่อพ่อ</b></p>
<p>เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ (25 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า เพื่อเปลี่ยนแปลงความเศร้าโศกต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นพลังในการทำมาดี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ได้สั่งการไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ให้เตรียมความพร้อมในการรับบริจาคเลือด ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 ธ.ค.นี้ หลังจากนั้นจะกำหนดให้ทุกวันที่ 13 ของเดือน เป็นวันแห่งการรณรงค์บริจาคเลือด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล</p>
<p>สยามรัฐ (25 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า จากกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า "โครงการปราบยุงลายคั้งคั้งมานานแล้ว และอันตรายยังมีอยู่มาก อยากให้ปราบปรามอย่างจริงจัง อันตรายจากไข้เลือดออกจะได้ทุเลาลง" พระราชทานเมื่อวันที่ 28 ส.ค.2542 โดยทรงเห็นปัญหาใหญ่ที่คั้งคั้งมานานด้วยความหวังใยพสกนิกรที่ต้องป่วยไข้เลือดออกจำนวนมาก จึงเชิญชวนชาวไทยร่วม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (25 ต.ค.59)</p>	<p>ประกาศสงครามกับบุงลายทั้งประเทศ เพื่อให้หมดจากแผ่นดินไทยให้ได้ในที่สุด</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.หนองบัวลำภู คลินิกเด็กของ นพ.ดิฐกร คำพิบูลย์ เปิดรักษาโรคทั่วไปฟรี โดยติดป้ายประกาศไว้ที่หน้าร้านว่า "คลินิก นพ.ดิฐกร เปิดรักษาฟรี วันที่ 24 ต.ค.เวลา 09.00-15.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้"</p>
<p>พิมพ์ไทย (25 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว ที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คลินิกนพ.วรรณ ชีวะอิสระกุล เปิดให้บริการรักษาฟรี จนถึง 5 ธันวาคม นี้ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>
<p>บ้านเมือง (23ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอภาพข่าว นายอนุสรณ์ แก้วก้านาน ผวจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนที่โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา หมู่ 14 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>
<p>เดลินิวส์ (25 ต.ค.59)</p>	<p>ติงกิจกรรมกอดฟรี</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รรค.อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อจากประชาชนทั่วประเทศจำนวนมาก แสดงให้เห็นความรักความภักดีที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างไรก็ตาม อยากให้ข้อคิดแก่เยาวชนทุกคนว่า ทุกกิจกรรมที่ทำนอกจากเกิดจากเจตนาดีแล้ว ต้องพิจารณาถึงกาลเทศะ ความเหมาะสม และวัฒนธรรมไทยด้วย เพราะอาจไม่ได้รับคำชื่นชม อาทิ กิจกรรมที่มีการแพร่ในโซเชียลมีเดียว่าให้กอดฟรี ที่บริเวณท้องสนามหลวง</p>
<p>M2F (25 ต.ค.59)</p>	<p><u>เยียวยาจิตใจ</u></p> <p>-เสนอข่าว ยายพวงเงิน แดงจ้อย อายุ 84 ปี ชาว อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ล้มป่วยด้วยอาการซึมเศร้าจนร่างกายอ่อนแรง ภายหลังทราบข่าวการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ นำชุดเฉพาะกิจ เคลื่อนที่เร็วเข้าเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำแก่ลูกหลาน เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงโรคซึมเศร้า ให้คอยดูแลให้กำลังใจ และอย่าให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว หากพบความผิดปกติให้รีบพาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง</p>
<p>บางกอกโพสต์ (23ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้ให้ข้อสม.ทั่วประเทศ ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและเฝ้าระวังผู้ที่มีอาการซึมเศร้า หากพบให้แจ้งรพ.สต.ในพื้นที่ โดยหลังการเสด็จสวรรคต ได้ตั้งบูธให้คำปรึกษาทางจิตใจแก่ประชาชนใกล้พระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง 5 บูธ</p> <p>พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลา 10 วันที่ผ่านมา สายด่วนสุขภาพจิต 1323 มีผู้รับบริการเพิ่มขึ้น 2 เท่า เฉลี่ยวันละ 200 สาย มากกว่าครั้งมีปัญหาคความเครียดและวิตกกังวล ในจำนวนนี้ ร้อยละ 20 เกี่ยวข้องกับการเสด็จสวรรคต โดยผู้ที่โทรมาจะรู้สึกอ้างว้าง ไม่มีที่พึ่ง และไม่ยอมออกจากบ้านไปพบผู้คน ยกตัวอย่าง ชาวราชการรายหนึ่งรู้สึกผิดว่าไม่ได้เป็นข้าราชการที่ดีพอ จนมีอาการซึมเศร้า ต้องส่งไปรักษาที่รพ.ศรีธัญญา แต่หลังจากผ่านไป 1 สัปดาห์ อาการต่างๆ เหล่านี้จะดีขึ้น เห็นได้จากจำนวนผู้ที่โทรเข้ามาสายด่วนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 4</p> <p>นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผอ.สถาบันกัลยาธราชนครินทร์ ระบุว่า การมีผู้โทรมาสายด่วนลดลง เป็นไปตามกลไกปกติของความเศร้าเสียใจ ที่อาการจะดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่อาจจะยาวนานไปถึง 6 เดือนได้</p> <p>ขณะที่ ผศ. นพ.พิชัย อภิรัฐสกุล คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี กล่าวว่า กระบวนการของความเศร้าเสียใจอาจจะอยู่ยาวนานกว่าปกติ เนื่องจากประชาชนจะเห็นบรรยากาศแวดล้อมสีดำในที่ต่าง ๆ</p>
<p>คมชัดลึก (24 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในช่วงเวลานี้ ขอให้ระมัดระวังเรื่องการมีความเห็นต่าง การส่งต่อความโกรธ การใช้อารมณ์และโทษผู้อื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งนำไปสู่ความรุนแรงในสังคม ทำลายชื่อเสียงของประเทศชาติได้ แนะนำสติ แปลงความโกรธเป็นพลังบวก คิดต่างได้ อยู่ร่วมกันได้</p>
<p>โลกวันนี้วันสุข คอลัมน์ เรื่องจากปก (22ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอบทความ ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กลับมีการใช้ความรุนแรงโดยอ้างความจงรักภักดี หรือมีการปลุกระดมจนเกิดความขัดแย้งในหลายพื้นที่ มีการการแชร์และไลน์ข้อมูลต่อๆ กัน ทำให้เกิดความเสียหาย การต่อว่าคนที่ไม่ใช่เสื้อสีดำ จนนำไปสู่การใช้ความรุนแรงทำร้าย ต่ำทอกัน เช่น กรณีที่ภูเก็ต พังงา สมุย หรือกรณีผู้ป่วยจิตเภท ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง トラบดที่ไม่สามารถหยุดการแบ่งพวก แบ่งสีได้ "ความสามัคคีปรองดอง" ก็ไม่เกิด แม้แต่ช่วงเวลาที่ยกไทยทุกคนควรเป็นหนึ่งเดียว แต่กลับมีคนบางคนบางกลุ่มทำให้แค่เรื่องของ "สีเสื้อ" กลายเป็น "น้ำผึ้งหยดเดียว"</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ X-ray สุขภาพ (23 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอบทความ คนไทยร่วมใจฝ่าวิกฤตความสูญเสีย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ระบุว่า ความโศกเศร้าของคนไทยเป็นภาวะปกติในการสูญเสียองค์ประกอบของประเทศ จากการออกหน่วยแพทย์ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา พบว่า มีผู้เข้ารับบริการประมาณ 3 แสนคน ในจำนวนนี้มีปัญหาสุขภาพจิต 1,000 กว่าคน ถือว่าน้อยมากไม่ถึงร้อยละ 1 อย่างไรก็ตาม ต้องคอยติดตามและค้นหาผู้ที่มีอาการเศร้าเสียใจยาวนาน ซึ่งการทำจิตบำบัดจะช่วยให้สภาพจิตใจกลับคืนได้เร็วที่สุด จึงต้องดูแลเป็นพิเศษใน 2 กลุ่มที่มีจิตแตกต่างจากคนทั่วไปคือ เด็กและผู้สูงอายุ โดยช่วงนี้ปิดภาคเรียนแต่ทีวีไม่มีรายการสำหรับเด็ก และในสภาพแวดล้อมที่โศกเศร้า จะทำให้เด็กไม่เข้าใจ เกิดความรู้สึกถูกทอดทิ้ง ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีชีวิตพร้อมๆ กับการขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะรู้สึกโศกเศร้ามาก การอยู่บ้านดูรายการทีวี รับรู้แต่เรื่องโศกเศร้าทุกวัน จะทำให้กลับมามีสภาวะจิตที่ปกติได้ยากกว่าวัยอื่น</p> <p>“สื่อ” จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยประคับประคองจิตใจของคนไทยให้เข้มแข็ง และผ่านวิกฤตความโศกเศร้าไปได้ การเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ต้องไม่ให้เกิดความรู้สึกสิ้นหวัง การสัมภาษณ์คนต้องนำเสนอมุมมองของคนที่มีความหวังคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจ จากพระราชดำรัส ส่วนประชาชน อย่าปล่อยให้ความเศร้ากลายเป็นความโกรธ จนทำให้มองคนที่แสดงออกต่างจากตัวเองเป็นความผิด แต่ขอให้แปลงความเศร้าเป็นพลัง เพื่อสืบทอดพระปณิธานของพระองค์ท่าน</p> <p><b>ແບບອ້າງຂາຍ wrist band</b></p>
<p>Facebook (24 ต.ค.59)</p>	<p>-มีการขาย wrist band ผ่าน facebook โดยอ้างว่าเป็นของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต เส้นละ 40 บาท แต่ให้ออนเงินเข้าบัญชี ญรรูร ณ ลำพูน โดยมียอดจอง 1,500 เส้น</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน (25 ต.ค.59)</p>	<p>ด้าน อธิบดีกรมสุขภาพจิต และอธิบดีกรมการแพทย์ ยืนยันไม่มีกิจกรรมดังกล่าว และจะดำเนินการตามกฎหมายล่าสุด ผอ.โรงพยาบาลประสาทเข้าแจ้งความแล้ว และศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพฯ กรมประชาสัมพันธ์ จะทำข่าวเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและกำราบผู้ที่คิดจะแอบอ้างเช่นนี้อีกในอนาคต</p>
<p>ข่าวสด (25 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ผอ.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่แอบอ้างหน่วยงาน เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปสั่งจองริสแบนด์สีดำ เพราะเป็นการทำให้ชื่อเสียงของหน่วยงานเสียหาย และยังเป็นการแอบอ้างสถาบันกระทำการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยกรมฯ ไม่เคยสั่งการหรือมีนโยบายใดๆ ในการผลิตริสแบนด์สีดำ เพื่อนำมาขายให้ประชาชน จึงอยากให้มีการติดตามบุคคลดังกล่าวมาลงโทษดำเนินคดีโดยเร็ว เนื่องจากเป็นภัยต่อสังคมที่หลอกลวงทางโซเชียล</p>
<p>ข่าวสด (25 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกระแสข่าวในสังคมออนไลน์เชิญชวนให้ซื้อริสแบนด์ (Wrist band) “เกิดในรัชกาลที่ 9” อ้างว่านารายได้เข้ากรมส่งเสริมสุขภาพจิต รพ.ประสาทเชียงใหม่ ว่า ข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องเท็จ กรมสุขภาพจิตไม่ได้จัดทำริสแบนด์ดังกล่าว และรพ.ประสาทเชียงใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรมสุขภาพจิต ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และกรมสุขภาพจิตจะดำเนินการทางคดีต่อไป</p>
<p>ข่าวสด เดลินิวส์ (25 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผอ.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้รับคำแนะนำว่าควรไปแจ้งความ เพื่อหาตัวคนทำผิดแอบอ้างหาผลประโยชน์ในทางไม่สมควร พร้อมยืนยันว่า โรงพยาบาลและกรมการแพทย์ไม่ได้มีนโยบายจัดทำริสแบนด์ใด ๆ ทั้งสิ้น ประชาชนควรระวังโทรศัพท์สอบถามโดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p><b>สำนักในพระมหากษัตริย์คุณ</b></p>
<p>ไทยรัฐ ASTVผู้จัดการออนไลน์ (24 ต.ค.59)</p> <p>บ้านเมือง พิมพ์ไทย (25 ต.ค.59)</p>	<p><b>โครงการฟื้นฟูพระราชนิพนธ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า จากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า “เวลาไม่มีพิน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุขจิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” กรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันดำเนิน “โครงการฟื้นฟูพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ตั้งแต่ปี 2548 มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในปี 2551 สปสช.ได้กำหนดให้บริการใส่ฟันเทียมเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และจากการดำเนินโครงการฟื้นฟูพระราชนิพนธ์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ปี 2554-2559 มีผู้เข้ารับบริการใส่ฟันเทียมทั้งปาก 243,208 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 191,836 คน และในปี 2559 มีผู้เข้ารับบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากร้อยละ 96.71</p> <p><b>อก. สืบสานพระราชปณิธาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า อก.สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(24 ต.ค.59)	<p>ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สร้างความมั่นคงทางยา และวัคซีน เพื่อการเข้าถึงยาของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยในปีพ.ศ. 2502 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องกลั่นน้ำให้กับโรงงานเภสัชกรรม (องค์การเภสัชกรรมในปัจจุบัน) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตน้ำเกลือฉีด ซึ่งในยามนั้นอหิวาตกโรคระบาดระบอบอย่างรุนแรง ทำให้สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มาก แสดงถึงความรู้ความเข้าใจอันลึกซึ้งของพระองค์ท่านในเรื่องโรค และข้อจำกัดของประเทศ ทำให้แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น</p> <p>เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2541 ได้พระราชทานคำแนะนำแก่คณะวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา อภ. ที่ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายรายงานโครงการรักษาผู้ป่วยเอดส์โดยใช้สมุนไพร ว่า 1.การวิจัยต้องร่วมมือกันทั้งบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ งานวิจัยก็จะบังเกิดผลสำเร็จเป็นผลดีแก่ประเทศชาติ 2.ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในการแก้ไขบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ ครอบคลุม รวมทั้งเด็กกำพร้า ในแนวทางซึ่งมูลนิธิฯ เคยดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคเรื้อนมาแล้ว และร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในการผลิตสารสกัดสมุนไพร และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพรที่ใช้ในตำรับ 3.สมุนไพรที่นำมาใช้ในการรักษาโรคเอดส์ ไม่จำเป็นต้องบอกเฉพาะรักษาโรคเอดส์ หากมีสรรพคุณรักษาโรคอื่นได้ก็ดียิ่งขึ้น เพื่อผู้นำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง 4.ส่วนผสมของสมุนไพรก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผย เพราะหากประชาชนไม่เข้าใจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี 5.สมุนไพรที่นำมาใช้แต่ละอย่างบอกชนิดคุณประโยชน์แบบกว้างๆ ก็จะได้ ประชาชนจะได้ช่วยกันรักษาต้นไม้ ไม่ไปตัดโค่นทำลาย 6.บางหมู่บ้านประชาชนเป็นธาลัสซีเมียกันมาก ให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาในการศึกษาแก่ประชาชนให้เข้าใจ หรือวิจัยให้เม็ดเลือดแดงมีการทำลายน้อยลง อาจใช้สมุนไพรยับยั้ง (Antioxidant) หรือหายาขับเหล็ก เพื่อให้ชีวิตยาวขึ้น</p>
กรุงเทพธุรกิจ (23ต.ค.59)	<p>-มูลนิธิธรรมาภรณ์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนคนไทยหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือ การต่อต้านการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง ซึ่งองค์การอนามัยโลกเห็นว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ เป็นแบบอย่างแก่ประเทศอื่นได้ จึงให้มีการจัดงานวันไม่สูบบุหรี่โลก พ.ศ.2543 ขึ้นที่กรุงเทพฯ เป็นกรณีพิเศษ และทำพิธีถวายโล่เกียรตินิยมแด่พระองค์ท่าน ทั้งนี้ พระองค์ทรงเป็นห่วงการสูบบุหรี่ของพสกนิกรชาวไทยทุกคน และทรงรับองค์การเอกชนหลายแห่งที่ธรรมาภรณ์ต่อต้านการสูบบุหรี่ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เช่น แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมต่อต้านมะเร็งในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น</p> <p>แม้ประเทศไทยจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และมีพลังต่อรองกับอุตสาหกรรมบุหรี่น้อย แต่นับว่าประสบความสำเร็จ ในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการต่อต้านการสูบบุหรี่ จนเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลกและประเทศต่างๆ</p>
สยามรัฐ, แนวหน้า คอลัมน์ แนวหน้า วิเคราะห์ (23ต.ค.59)	<p><b>บทความ</b></p> <p>-กล่าวว่า ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกอย่างเพื่อประชาชนคนไทย ทั้งเรื่องดิน น้ำ การประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านสุขภาพ ทุกครั้งที่เสด็จฯ ออกเยี่ยมประชาชนจะมีหน่วยแพทย์พระราชทานติดตามไปให้การรักษาและดูแลสุขภาพในพื้นที่ เพื่อถวายรายงานแนวทางป้องกันไม่ให้เจ็บป่วย ทำให้เกิดโครงการในพระราชดำริมากมาย จึงขอให้ประชาชนทุกคนใช้ความโหม่นสเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น ทำให้ประเทศชาติก้าวหน้า สมดังพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน และถวายเป็นพระราชกุศล</p>
เดลินิวส์ (22ต.ค.59)	<p>-เสนอบทความ พระกระยาหารโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช จากหนังสือเรื่อง "ของเสวย" โดย ม.ร.ว. กิตตินัดดา กิตติยากร และจากหนังสือ "ใกล้เบื้องพระยุคลบาท" โดย ลัดดา ชูชีพ สรุปว่า เป็นอาหารธรรมดาที่ประชาชนบริโภคทุกวัน โดยทรงโปรดเสวยอาหารอ่อนแบบอาหารฝรั่งและอาหารไทย โปรดผัดผักทุกชนิด, เสวยข้าวกล้องเป็นพระกระยาหารหลัก, ทรงโปรดเครื่องดื่มโอวัลตินเป็นพิเศษ แต่ไม่โปรดเสวยปลาเนื้เพราะเป็นปลาที่ทรงเลี้ยงมา</p>
คมชัดลึก (23ต.ค.59)	<p>-เสนอบทความ เลี้ยงลูกให้ติงาม เดินตามคำสอนพ่อ โดย ผศ.พญ.ปราณี เมืองน้อย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำพ่อแม่คำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในชีวิตและการเลี้ยงดูลูก เช่น สร้างความเข้มแข็งทางใจให้ลูก โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ตัดสินใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้ทำงานเพื่อคนอื่นฯ เลี้ยงลูกให้มีเสรีภาพอย่างพอดี สอนลูกให้รู้จักใช้เงิน ยอมรับความแตกต่างและอยู่อย่างเข้าใจ</p> <p>กรณีที่สมาชิกในครอบครัวมีความโศกเศร้ามาก บรรยากาศในครอบครัวมีแต่ความหม่นหมอง เด็กๆ อาจรู้สึกไม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มั่นคงปลอดภัย ควรให้ความมั่นใจแก่ลูก รวมทั้งทำกิจกรรมประจำวันต่างๆ กับลูกให้เป็นปกติมากที่สุด และอาจใช้โอกาสสนธิอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดา เล่าให้ลูกฟังถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงว่าการทำงานดีนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แม้ว่าผู้ที่ทำดีนั้นจะจากไป แต่ความดียังคงอยู่ในคนรุ่นหลังได้ระลึกถึงเสมอ</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (24 ต.ค.59)</p>	<p><b>ข้อตกลงRCEP</b></p> <p>-เสนอว่า ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ที่มีสหรัฐเป็นแกนนำ อาจล่าช้าจากปกติ เพราะสหรัฐอยู่ระหว่างเตรียมการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ และรัฐบาลเวียดนามคาดว่าจะผ่านความเห็นชอบ TPP ในปีหน้า ทำให้หลายฝ่ายเห็นว่า จังหวะนี้เป็นโอกาสที่จะผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP) ให้เสร็จ เพื่อถ่วงดุลกับ TPP</p> <p>นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า มีข้อมูลเอกสารการเจรจาที่หลุดออกมาเผยแพร่ ทำให้ทราบว่าญี่ปุ่นและเกาหลีมีการยื่นข้อเรียกร้องคล้ายกับที่เจรจาใน TPP ซึ่งเกินกว่า TRIPs Plus ได้แก่ 1) ขอยกอายุคุ้มครองสิทธิบัตรจาก 20 ปีเพิ่มเป็น 23-25 ปี 2) ปรับเงื่อนไขการรับจดสิทธิบัตร โดยยอมให้จดสิทธิบัตรได้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ยา เช่น เปลี่ยนจากยาเม็ดเป็นยาน้ำ หรือสามารถรักษาโรคอื่นได้เพิ่ม 3) ขอให้ระบบรับจดสิทธิบัตรทั้ง 16 ประเทศเป็นระบบเดียวกัน โดยยื่นจดประเทศหนึ่ง แต่คุ้มครองได้ทั้ง 16 ประเทศ 4) ขอให้ชดเชยเวลาการขึ้นทะเบียนยากับอย. ในกรณีที่อย.ล่าช้า 5) เพิ่มบทลงโทษทางอาญา ซึ่งจะสร้างความหวาดกลัวให้กับบริษัทผู้ผลิตยาสามัญ 6) การผูกขาดโดยใช้การขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยญี่ปุ่นและเกาหลีเสนอให้เพิ่มความเข้มงวดในการขึ้นทะเบียนกับ อย. โดยจะต้องไปทดลองตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ 7) ขอให้เพิ่มมาตรการคุ้มครองชายแดน โดยให้กรมศุลกากรตรวจสอบอย่างเข้มงวดและให้ยึดยาได้ 8) ประเทศกลุ่ม CLMV จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับ TRIPs หรือไม่ และ 9) บริษัทยาอาจจะมีสิทธิ์ใช้กลไกการระงับข้อพิพาทฟ้องรัฐได้ หากบริษัทอ้างว่าผลจากการออกนโยบายทำให้ได้รับผลกระทบหรือมีกำไรน้อยลง</p> <p>เงื่อนไขการเจรจានี้จะกระทบระบบสุขภาพ เนื่องจากคนไทย 80% ใช้สิทธิบัตรทอง คิดเป็นมูลค่า 1 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งมากกว่า 50% ของเงินเป็นค่ายา หากขยายระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรยาเพิ่มเป็น 23-25 ปี รัฐบาลสูญเสียงบประมาณเพิ่มอีกปีละ 20,000 ล้านบาท</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์รอบรู้ ท้องถิ่นทั่วไทย (24 ต.ค.59)</p> <p>ข่าวสด(22ต.ค.59)</p> <p>บ้านเมือง(22ต.ค.59)</p> <p>บางกอกโพสต์ (23ต.ค.59)</p> <p>ข่าวสด (25 ต.ค.59)</p>	<p><b>โรคชิก้า-ไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.หทัย พันธุ์พงษ์วงศ์ รอง นพ.สสจ.สมุทรสงคราม ห่วงใยชาวบ้าน หลังหญิงสาวชาวพม่า ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม มาทำคลอดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โดยเด็กศีรษะเล็กกว่าปกติ สงสัยว่าเป็นโรคชิก้ารายแรกของจังหวัด</p> <p>-เสนอข่าว นายประจวบ กันธิยะ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และติดตามสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสชิก้า โดยตั้งแต่ 1 ม.ค.-7 ต.ค. มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 4,308 ราย อัตราป่วย 249.34 ต่อแสน เป็นคนไทย 3,949 ราย ต่างชาติ 359 ราย เสียชีวิต 5 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ แม่แตง ดอยสะเก็ด แม้วาง เมืองเชียงใหม่ สันกำแพง สันทราย สารภี ดอยหล่อ หางดง และแมริม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสคร.ที่ 9 นครราชสีมา เตือนให้เฝ้าระวังโรคชิก้า แนะนำประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์และหญิงในวัยเจริญพันธุ์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่อยู่อาศัย โรงเรียน และสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค หญิงตั้งครรภ์ควรไปฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุข หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งแพทย์ทันที ขอให้เชื่อมั่นในระบบเฝ้าระวังของประเทศ และติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว วารสารแลนเซตเสนอข้อมูลว่า ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัสชิก้า เช่น จำนวนที่ยูบินจากพื้นที่ที่มีการระบาดในอเมริกา, แบบจำลองภูมิอากาศทวีปแอฟริกาและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, ประเมินการขนาดของประชากร และค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ รายหัว สรุปว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของไวรัสชิก้าต่อจากอเมริกาได้</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ราชบุรี รายงานว่า จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมในช่วงเดือนม.ค.-ก.ย.59 มีทั้งสิ้น 320 ราย อัตราการป่วย 37.34 ต่อประชากรแสนคน เป็นอันดับ 62 ของประเทศ เทียบกับปี 2558 จำนวนผู้ป่วยน้อยกว่า 3,658 ราย ลดลงร้อยละ 91.3 ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ได้แนะนำการป้องกันควบคุมโรค กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะฤดูระบาดของโรค ตามมาตรการ 3 เก็บ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า (24 ต.ค.59)</p> <p>บ้านเมือง เว็บไซต์ไทยรัฐ (25 ต.ค.59)</p>	<p><b>ความปลอดภัยด้านอาหาร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงการดำเนินการสร้างความปลอดภัยอาหาร 3 ส่วน คือ 1.อย. สํารวจสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ณ สถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ โดยมีหน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้านอาหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 13 ศูนย์ ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่จำหน่าย เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต 2.พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ผักผลไม้ได้มากกว่า 500 ชนิด รวมทั้งพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านอาหารในส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง พัฒนาต้นแบบโรงงานผลิตอาหารขนาดเล็ก และครัวโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยว ด้วยระบบ HACCP รวมทั้งต้นแบบตลาดค้าส่ง ห้างค้าปลีก และแหล่งรวบรวมผักผลไม้ ให้มีระบบและห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยสินค้าในตลาด 3.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ โดยมีสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เป็นผู้ประสานงานหลักกับ 181 ประเทศสมาชิกเครือข่าย และ 13 หน่วยงานสมาชิกเครือข่ายในประเทศ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารด้านความปลอดภัยอาหาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทาง เว็บไซต์ <a href="http://www.foodsafety.moph.go.th">www.foodsafety.moph.go.th</a></p> <p>-เสนอข่าว มกอช. และกรมวิชาการเกษตร ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด และตลาดค้าส่ง 14 ราย เพื่อวางมาตรการแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ตั้งเป้าหมายในการควบคุมและบริหารจัดการ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นการผลิต เพื่อให้มีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง</p> <p>โดยผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดจะกำหนดมาตรการ/เงื่อนไขให้ผู้จัดส่งสินค้าทุกรายควบคุมมาตรฐานโรงคัดบรรจุจีเอ็มพี (GMP) และควบคุมแหล่งวัตถุดิบอย่างเข้มงวด เช่น มาจากฟาร์มมาตรฐานจีเอพี (GAP) ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่เข้าระบบมาตรฐานดังกล่าว ต้องควบคุมการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยจดบันทึกสารเคมีที่ใช้ในแปลงเพื่อตรวจสอบ และผลักดันให้เกษตรกรยื่นคำขอรับรองมาตรฐาน GAP</p> <p>มกอช. จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดพัฒนาระบบตามสอด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้เกิดมาตรฐานและมีความปลอดภัยในระยะยาว พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองมาตรฐานอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ จะเร่งจัดส่งข้อมูลค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง ที่กระทรวงเกษตรฯ ปรับปรุงล่าสุดในปี 2559 ให้กับ อย. เพื่อดำเนินการแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ทันสมัยและสอดคล้องกันระหว่างสองหน่วยงาน และใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงในการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารอย่างถูกต้องต่อไป</p>
<p>มติชน บ้านเมือง เดลินิวส์ (25 ต.ค.59)</p>	<p><b>สบส.เตือนสถานพยาบาลเอกชนต่อใบอนุญาตก่อนสิ้นปี 59</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า ปี 2559 มีโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนที่มีมาตรฐานและได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการทั่วประเทศ 23,832 แห่ง ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาลต้องยื่นชำระค่าธรรมเนียมทุกปี ยื่นต่อใบอนุญาตดำเนินการทุก 2 ปี และยื่นต่อใบอนุญาตประกอบกิจการทุก 10 ปี ดังนั้น สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งต้องยื่นชำระค่าธรรมเนียมรายปี ภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ โดยเขต กทม. ยื่นที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ สบส. ต่างจังหวัดยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และต้องติดหลักฐานดังกล่าวในที่เปิดเผยให้ผู้ใช้บริการรับทราบ เพื่อแสดงว่าสถานพยาบาลมีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายกำหนด</p> <p>สำหรับในรายที่ยื่นขอเปิดสถานพยาบาลใหม่ คณะกรรมการจะใช้เวลาประมาณ 66 วัน ในการตรวจสอบมาตรฐาน 5 ด้าน เช่น สถานที่สะอาด ปลอดภัย เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ได้มาตรฐาน หากไม่ดำเนินการตามที่กำหนด จะถือว่าการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>แนวหน้า (24 ต.ค.59)</p>	<p><b>นักเรียนร้อยละ9ไม่แปร่งฟันก่อนนอน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ผลสำรวจล่าสุดปี 2558 ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 3,455 คน จาก 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ พบว่า มีนักเรียนแปร่งฟันก่อนนอนทุกวันเพียงร้อยละ 58 และไม่เคยแปร่งฟันก่อนนอนเลยร้อยละ 9 เป็นเหตุให้เกิดแบคทีเรียสะสมในช่องปากและฟันได้ง่าย อาจส่งผลให้ขาดสมาธิในการเรียนจากการปวดฟัน ในปีงบประมาณ 2560 กรม สบส.ได้สั่งการให้กองสุขภาพขยายความรู้ด้านสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยจะพัฒนาเป็นโรงเรียนสุขบัญญัติในตำบลจัดการสุขภาพกว่า 7,000 ตำบล ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรและนอกหลักสูตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) และการปฏิบัติจริงหลังรับประทานอาหารกลางวัน ขณะเดียวกันได้ให้ออสม. ช่วยเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากผ่านทางหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน ต่อเนื่องทุกวัน</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>บ้านเมือง (23ต.ค.59)</p>	<p><b>ดูแลพัฒนาการเด็กด้วยแพทย์แผนไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ให้บริการเด็กพัฒนาการล่าช้าเป็นแห่งแรกของประเทศ</p> <p>สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนครินทร์และมูลนิธิ ดำเนินโครงการสนับสนุนรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานฯ มาตั้งแต่ปี 2543 เด็กและคนพิการได้รับมอบอุปกรณ์ไปแล้วทั้งสิ้น 23,200 ราย ในครั้งนี้ได้ร่วมกับองค์กร Joni and Friends (Wheels for the World) ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานฯ ให้แก่ผู้พิการพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.พิษณุโลกและ จ.อุดรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 17-21 ต.ค.59 จำนวน 262 ราย</p> <p>สำหรับศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดฟื้นฟูเด็กพัฒนาการล่าช้า เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 ต.ค.58 เป็นต้นมา เช่น การนวดแบบราชสำนัก การประคบ และการใช้ยาสมุนไพร เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของสมอง ให้บริการไปแล้ว 2,086 ราย เป็นเด็กมีปัญหาพัฒนาการ 1,169 ราย บุคคลทั่วไป 688 ราย พบว่าเด็กมีความสงบขึ้น ควบคุมพฤติกรรมได้ดีขึ้น เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อ เด็กร้อยละ 77 มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อลดลงหลังการนวด และ 68% มีกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น</p>
<p>มติชน ไอ.เอ็น.เอ็น (24 ต.ค.59)</p>	<p><b>เจอแมลงสาบในหมวยอ</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Manow Papawarin" ได้โพสต์ภาพรูปหมวยอแท่งยี่ห้อหนึ่งของ จ.ลำปาง มีแมลงสาบอยู่ในหมวยอ พร้อมข้อความระบุว่าพบแมลงสาบทั้งตัวในหมวยอ โดยโพสต์ลงในห้องกลุ่มชื่อ "Lampang City" ซึ่งมีสมาชิกเป็นชาวลำปางกว่า 100,000 คน นอกจากนั้นยังพบมดตัวเล็กผสมอยู่ในหมวยอด้วย โดยหมวยอดังกล่าวผลิตจากโรงงานแห่งหนึ่งใน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นโรงงานชื่อดังของฝากจากเมืองลำปาง มีจำหน่ายทั่วไปในจังหวัดขณะนี้ผู้โพสต์ยังเก็บหมวยอก่อนนี้ไว้ เพื่อรอเจ้าหน้าที่จากสสจ.ลำปางมารับไปตรวจพิสูจน์ต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ (25 ต.ค.59)</p>	<p><b>คำรักษาพยาบาลข้าราชการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เผยความคืบหน้าการนำระบบประกันภัยมาใช้ดูแลคำรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ว่า คปภ.ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาเรื่องนี้อยู่ โดยรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน ทั้งแพทย์สภา สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ข้อมูลภาครัฐ เพื่อนำมาพิจารณาจัดทำระบบประกันสุขภาพที่เหมาะสม คาดว่าจะได้ข้อสรุปเพื่อเสนอกระทรวงการคลังภายในปีนี้</p>
<p>สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (22ต.ค.59)</p>	<p><b>วันพยาบาลแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว หลายจังหวัดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ อาทิ รพ.สุรินทร์ รพ.มหาสารคาม รพ.หนองคาย ชมรมพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อาทิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช หนองคาย</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชน (22ต.ค.59)</p> <p>บ้านเมือง(22ต.ค.59)</p> <p>ข่าวสด(22ต.ค.59)</p>	<p><b>วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า วันที่ 21 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมารดาแห่งวงการทันตแพทย์ไทย กรมอนามัยร่วมกับมูลนิธิพอ.สว. จัดโครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จพระย่า เพื่อพัฒนาการสมัย" ส่งเสริมให้เดือนต.ค. เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย และแนะนำรับบริการทันตกรรมกับคลินิกที่ได้มาตรฐาน ผู้ให้บริการมีความเชี่ยวชาญ ผู้ที่เลือกออกง่ายและหยุดไหลยาก ผู้ที่เคยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและการใช้ยาละลายลิ่มเลือด ผู้ป่วยกลุ่มที่อาจแสดงอาการในระหว่างการทำฟัน ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคเบาหวาน ต้องแจ้งปัญหาสุขภาพให้ทันตแพทย์ทราบทุกครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว รพ.มหาสารคาม จัดโครงการทำฟันฟรี ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อรำลึกถึงวันพระราชสมภพของสมเด็จพระปรมารดาแห่งวงการทันตแพทย์ไทย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับสสจ.ราชบุรี จัดบริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>
<p>เดลินิวส์(22ต.ค.59)</p>	<p><b>สสส.จัดประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น</b></p> <p>-เสนอข่าว โครงการปิงส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สำนักงานควบคุม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน จัดโครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลงเรา" ให้เยาวชน อายุ 15-25 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่ง สคริปต์และแนวความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่เป็ตรีบ ซึ่งเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท และทุนเพื่อผลิตผลงานจริงร่วมกับผู้กำกับมืออาชีพ และผลงานฉายในโรงภาพยนตร์ สมัครได้ที่ pingsproject@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พ.ย. 59
กรุงเทพธุรกิจ (25 ต.ค.59)	<p><b>วิจัยสร้างพฤติกรรมสุขภาพในเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพย์โรบล หัวหน้าภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้ร่วมวิจัยโครงการ "รวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี" กล่าวว่า พฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพสามารถออกแบบได้และต้องสร้างตั้งแต่ในวัยเด็ก โดยเฉพาะช่วงวัย 3-5 ปี ทีมงานวิจัยจึงสร้างกระบวนการที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของเด็กอย่างรอบด้าน เริ่มจากการสร้างฐานข้อมูลเรียกว่า "ข้อมูลสร้างฮีโร่" ใน Facebook.com/U4HKThailand ซึ่งเป็นพื้นที่สื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ในการรับส่งข้อมูลอิงหลักวิชาการ ที่พัฒนาขึ้นร่วมกัน สร้างพฤติกรรมการกินให้เหมือนเป็นการสร้างฮีโร่ เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าคุณเองกำลังทำเรื่องที่ดีอยู่ โดยมีพ่อแม่ ครูที่โรงเรียนช่วยกันส่งเสริม</p>
ข่าวสด (25 ต.ค.59)	<p><b>เสนอเพิ่มหลักสูตรกู้ชีพในระบบการศึกษา</b></p> <p>-เสนอรายงานพิเศษว่า ในบางประเทศได้บรรจุความรู้เรื่องการทำ CPR ไว้ในหลักสูตรพื้นฐานของการศึกษา แต่ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการบรรจุหลักสูตรการช่วยชีวิตลงในการเรียนการสอนในเด็ก ซึ่งการจะบรรจุเป็นหลักสูตรได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยในฝึก CPR ควรมีหุ่น 1 ตัว ต่อนักเรียน 3-6 คน แต่พบปัญหาว่าหุ่นสำหรับฝึกทำ CPR มีราคาแพงมาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้วิจัยการทำหุ่นยางพาราขึ้น เพื่อให้มีราคาถูกและเพียงพอสำหรับจำนวนผู้ฝึก ซึ่งหากมีการบรรจุหลักสูตรการช่วยชีวิตเข้าในระบบการศึกษาอย่างจริงจัง น่าจะมีผู้รอดชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุอีกเป็นจำนวนมาก</p>

